

ดูปองท์ตอบแทนสังคมสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัย

สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 หลังบนพื้นที่เสี่ยง

อุทกภัย พร้อมจัดพิธีเปิดอาคารหลังแรก ‘ศูนย์

สุขภาพชุมชน’ ส่งมอบแก่ชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก



พิษณุโลก, 6 กุมภาพันธ์ 2556 : บริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อนโยบายช่วยเหลือสังคมโดยให้การสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัยสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 หลังบนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกและอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยและใช้ประโยชน์อื่นๆ ในยามสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบอาคารหลังแรกที่สร้างเป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชน” ในเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยมอบให้โรงพยาบาลบางระกำเป็นผู้ดูแลบริหารอาคารให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชาย เล่าห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทดูปองท์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นปลอดภัย โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเล โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใน เป็นต้น และหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา บริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงและสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 จึงได้บริจาคเงินสนับสนุนนี้ให้กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย”

นายชำนาญ วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย กล่าวว่า “มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังนี้ โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างใน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกและอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะน้ำท่วมปลายปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ทั้งสองอำเภอนี้ในขณะที่น้ำท่วมสูงเพื่อหาทางช่วยบรรเทาทุกข์ พบว่าประชาชนมีความยากลำบากต้องอพยพมาอยู่ริมถนน บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสูงเป็นเวลานาน และหลังจากที่น้ำลด แม้ว่ามูลนิธิฯ จะได้เข้าให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ อ.บางระกำ จำนวน 51 หลังแล้วก็ตาม แต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ซึ่ง

การได้รับความสนับสนุนจากบริษัทผู้ปกป้องที่ในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวบางระกำได้รับประโยชน์จากอาคารหลังนี้ที่จะจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์สุขภาพชุมชน’ ซึ่งทางโรงพยาบาลบางระกำจะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบดูแลอาคารแห่งนี้ต่อไป”

ด้านนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกทต.บางระกำเมืองใหม่ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า “ทางเทศบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทผู้ปกป้องและผู้ลนิธิที่อยู่อาศัยเข้ามาให้ความช่วยเหลือสร้างอาคารหลังนี้ให้ อำเภอบางระกำเป็นพื้นที่ที่มีภัยพิบัติทุกปีเป็นประจำทุกปีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง บริเวณตอนกลางมีลักษณะเป็นแอ่งทำให้มีน้ำไหลบ่าท่วมไร่นา โดยเฉพาะในปีที่น้ำท่วมสูง ชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่ริมถนนสายพิษณุโลก-บางระกำและดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก การสร้างอาคารหลังนี้บนพื้นที่สูงของเทศบาล จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้รับการดูแลสวัสดิภาพ สุขอนามัยของชุมชนได้เป็นอย่างดี”

บรรยากาศภายในงานงานเริ่มจากการแสดงพิเศษชุด “ไทยทรงดำ” เพื่อต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทผู้ปกป้อง (ประเทศไทย) ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาร่วมในพิธีเปิด หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย นายชำนาญ วัชกาล กล่าวต้อนรับ และกรรมการผู้จัดการ ผู้ปกป้อง อาเซียน นายซิง โฮ (Mr.Hsing Ho) กล่าวรายงานโครงการ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพันธ์เทพ ศรีวิเศษย์ กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีแก่ชาวบางระกำผู้ได้รับประโยชน์จากอาคารหลังดังกล่าวก่อนทำพิธีเปิดงานด้วยการตัดริบบิ้นและเดินชมอาคารหลังใหม่โดยมีนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์เป็นผู้นำชม

พร้อมกันนี้ บริษัทผู้ปกป้อง (ประเทศไทย) จำกัดยังได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์ ปลูกต้นไม้รอบอาคารและคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่มารับบริการตรวจสุขภาพและตัดแว่นสายตาในวันดังกล่าวด้วย

สำหรับอาคาร 2 หลังที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้ดำเนินการก่อสร้างนั้น นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุแบบใหม่ที่ผนังทำจากโพลีเมอร์อัดคอนกรีตภายใน ด้วยคุณสมบัติของโพลีเมอร์ที่มีความหนาแน่นสูง ทนทานต่อสารเคมีและความร้อนได้ดี เมื่อถูกใช้เป็นส่วนประกอบของผนังทำให้อาคารมีความแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ อาคารยังดูสวยงามโดยไม่ต้องทาสีเพิ่มหลังสร้างเสร็จ โดยอาคารหลังแรกที่จัดพิธีส่งมอบนี้ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จ.พิษณุโลก ใช้เป็นศูนย์สุขภาพชุมชน ส่วนอาคารหลังที่ 2 ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดม่วงหวาน หมู่ที่ 6 บ้านเขือก ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จะใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน อาคารทั้งสองหลังตั้งบนพื้นที่สูงทำให้สามารถใช้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการยามที่เกิดอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย